

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกต้องข้ามผ่านช่องแคบน้ำเค็มนี้ด้วยพลังของโยคะและกลับบ้าน ดังนั้นจดจำสถานที่ที่ลูกต้องไป อยู่ในความสุขที่เวลานี้ลูกกำลังกลับมาบังคับจากยากจน
- คำถาม:** อะไรคือสิ่งซึ่งบอกของลูกๆ ผู้ที่ให้ความใส่ใจต่อวิชาของคุณธรรมที่สูงส่ง?
- คำตอบ:** คงอยู่ในสติปัญญาของพวกเขาว่า ผู้คนที่เห็นการกระทำที่นั่นทำเขาจะทำเช่นเดียวกัน พวกเขาไม่เคยรบกวนผู้ใดเลย พวกเขาไม่เคยพูดคำพูดที่ไม่ดีหรือผิดใดๆ พวกเขาไม่เป็นเหตุที่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ ด้วยความคิด คำพูดหรือการกระทำของเขา เมื่อใครบางคนมีเป้าหมายของการให้ความสุขเช่นพ่อเท่านั้นที่จะกล่าวได้ว่าผู้คนที่ให้ความใส่ใจต่อวิชาของคุณธรรมที่สูงส่ง

โอมชานติ พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิตที่สุดแสนหวาน ท่านกำลังสอนการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงแก่ลูกๆ ต้องเข้าใจความหมายของการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ผู้คนจดจำเหล่าเทพและชีพบาบาด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่บาปของพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อย ลูกๆ รู้ว่าพ่อคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และท่านกำลังชี้หนทางที่จะกลับมาบริสุทธิ์แก่ลูก เป็นดวงวิญญาณที่ต้องกลับมาบริสุทธิ์และเป็นดวงวิญญาณที่กลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกๆ รู้ว่าพ่อมาในบาร์ดเท่านั้นและสอนการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงแก่ลูก ท่านไม่สามารถสอนสิ่งนี้แก่ลูกในที่อื่น ลูกๆ ได้เคยไปจาริกแสวงบุญทางร่างมามากมาย เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถสอนการจาริกแสวงบุญนี้แก่ลูก เวลานี้พ่อได้อธิบายแก่ลูกๆ แล้วว่าเป็นเพราะมายาที่สติปัญญาของทุกคนถูกล็อคด้วยลอคของความไม่รู้คิด (ไม่เข้าใจ) เวลานี้ลูกได้มารู้จากพ่อแล้วว่าลูกเป็นผู้ที่รู้จัก มั่งคั่งและบริสุทธิ์เพียงใด เราเคยเป็นนายของทั้งโลก เวลานี้เรากำลังกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่ง พ่อให้อำนาจในการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัดที่ใหญ่โตอย่างยิ่งแก่เรา พ่อทางร่างบางที่อาจจะให้หนึ่งร้อย หนึ่งในพัน หรือหนึ่งล้านแก่ลูก แต่ที่นี้พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดที่แสนหวานมาเพื่อให้อำนาจในการปกครองที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูก เหตุนี้เองลูกจึงมาที่นี่เพื่อศึกษาเล่าเรียน จากผู้ใด? จากบาบาที่ไม่มีขีดจำกัด คำว่า “บาบา” นั้นหวานชื่นมากกว่าคำว่า “มามา” แม้ว่ามามาจะให้การดูแลเอาใจใส่ พ่อก็ยังคงเป็นพ่อซึ่งลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากท่าน เวลานี้ลูกกลายเป็นผู้ที่อยู่อย่างมีความสุขอย่างสม่ำเสมอและมีโชคอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่มีโชคของการอยู่กับเจ้าบ่าว บาบากำลังทำให้เราเป็นอะไรอีกครั้ง? นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ มีการจดจำกันว่าราชาผู้หนึ่งเคยมั่งคั่งในตอนกลางวันและจะกลายเป็นคนจนในตอนกลางคืน (เรื่องราวของราชาที่เคยแต่งกายเหมือนคนจนเพื่อออกไปข้างนอกในตอนกลางคืนและมองดูสภาพของอาณาจักร) ลูกเช่นกันมีความมั่งคั่งในตอนกลางวันแล้วลูกก็กลับมายากจนในตอนกลางคืนที่ไม่มีขีดจำกัด บาบาเตือนลูกทุกวันว่า ลูกๆ เมื่อวานลูกเคยเป็นนายของโลกว่ามั่งคั่ง ในขณะที่วันนี้ลูกกลายเป็นขอทาน ในเวลานี้ตอนเช้ากำลังจะมาอีกครั้งและดังนั้นลูกก็จะกลายเป็นผู้ที่มีมั่งคั่ง นี่คือนิสัยที่ง่ายดายมาก ลูกควรมีความสุขอย่างมากที่จะกลับมาบังคับ มีกลางวันของบราห์มินและกลางคืนของบราห์มิน เวลานี้ลูกกำลังจะกลับมาบังคับในเวลากลางวัน ลูกจะกลายเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อพูดว่านี่คือช่องแคบน้ำเค็มที่เพียงลูกเท่านั้นที่ข้ามไปได้ด้วยพลังโยคะ ลูกจะต้องจดจำสถานที่ที่ลูกกำลังจะไป เวลานี้เราต้องกลับบ้าน บาบาเองได้มาเพื่อพาเรากลับบ้าน ท่านอธิบายด้วยความรักเป็นอย่างมากว่า ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกเคยบริสุทธิ์และด้วยการใช้ 84 ชาติเกิด ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์และดังนั้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกรู้ว่าเมื่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์มา ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการทำตามคำแนะนำของท่าน ลูกๆ ประสบกับความสุขเป็นอย่างมากด้วยการได้มาซึ่งสถานภาพนั้น พ่อพูดว่า ลูกจะกลับมามีความสุขอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 21 ชาติเกิด พ่อได้ให้มรดกของดินแดนแห่งความสุขแก่ลูก ในขณะที่ราวันให้มรดกของดินแดนของความทุกข์แก่ลูก เวลานี้ลูกๆ รู้แล้วว่าราวันคือศัตรูเก่าของลูกที่ซึ่งลูกไว้ในกรงขังของกิเลสทั้งห้า พ่อมาและนำลูกออกไปจากสิ่งนั้น มากเท่าที่ลูกจดจำพ่อ ลูกจะให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นมากตามนั้น ผู้ที่ไม่มีมีการจดจำระลึกถึงก็จะมีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขาไม่สามารถจดจำพ่อและไม่สามารถให้คำแนะนำของพ่อได้ เราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องเพศชาย เรามาที่นี่จากบ้านของเราเพื่อเล่นบทบาทที่แตกต่างกันไปของเรา มีอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลูกได้แสดงบทบาททั้งหมดอย่างไร ผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงมาที่นี่และกลับมาสดชื่นนี้ไม่ใช่การศึกษาที่ลูกต้องใช้เวลาชีวิตอยู่กับครู ไม่เลย ลูกสามารถศึกษาเล่าเรียนแม้กระทั่งขณะที่อยู่ที่บ้าน เพียงแค่เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แล้วครูบราห์มินก็นำบางคนมาที่นี่หลังจาก 6 เดือนและคนอื่นๆ หลังจาก 12 เดือน บาบาส่งว่า ท่านที่ลูกมีศรัทธา ลูกก็วิ่งมา ลูกต้องมีการผูกมัดก็ด้วยเช่นกันและพูดว่าลูกจะไม่ข้องแวะในกิเลส นั่นทำสัญญา

ชีพบบา ชีพบบาบอกลูกว่า ลูกๆต้องกลับมาปราศจากกิเลสอย่างแน่นอน หากลูกข้องแวะในกิเลส ทุกสิ่งที่ลูกหามาได้ก็  
จะสูญสิ้นไปและจะมีการลงโทษถึง 100 เท่า ลูกได้เคยรำลึกมาแล้วเป็นเวลา 63 ชาติเกิด และเวลานี้ลูกได้รับการบอกให้  
กลับมาบริสุทธิ์ จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไป ดวงวิญญาณคือพี่น้องเพศชาย ลูกจะต้องไม่ติดกับในรูปหรือนาม  
ของใคร หากใครบางคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นประจำ ลูกต้องไม่พาผู้นั้นมาที่นั่นเร็วเกินไป แม้ว่าบาปจะพูดว่าลูกศรนั้น  
สามารถยิงตรงเป้าเพียงแค่วันหนึ่ง ลูกก็ต้องใช้สามัญสำนักของลูกเองด้วยเช่นกัน ลูก บราห์มินั้นสูงส่งที่สุด นี่คือสกุลที่  
สูงส่งอย่างมากของลูก ที่นั่นไม่มีชุนนุมทางจิต ฯลฯ สัตซัง (ชุนนุมทางจิต) เกิดขึ้นในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกรู้ว่า  
มิตรของสัจจะพาลูกข้ามฟาก ลูกได้รับมิตรของสัจจะเมื่อยุคทองกำลังจะมีการก่อตั้ง สิ่งนี้ไม่ได้เข้าไปในสติปัญญาของใคร  
เพราะสติปัญญาของพวกเขาเป็นปิดล็อก เวลานั้นลูกต้องไปสูยุคทอง ลูกได้รับมิตรของสัจจะในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริ  
มงคลที่สุด กูรูเหล่านั้นไม่ได้เป็นของยุคบรรจบพบกัน เมื่อบาปมาทำนั้นก็เรียกลูกว่า “ลูกๆ” ลูกจะไม่เรียกกูรูเหล่านั้นว่า  
“บาป” สติปัญญาถูกปิดล็อกอย่างสมบูรณ์ด้วยล้อยักษ์ห็อกก็อดเรจ บาปมาและเปิดล็อก ดูซิว่าบาปได้สร้างวิธีการมากมาย  
เพียงใดเพื่อที่ผู้คนสามารถมาและทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นเช่นเพชร ท่านให้มีการพิมพ์หนังสือและวารสาร ฯลฯ ด้วยเช่น  
กัน หากผู้คนมากมายได้รับประโยชน์ ลูกก็จะได้รับพรจากผู้คนมากมาย ลูกควรจะเพียรพยายามที่จะสร้างปวงประชาและ  
ปลดปล่อยตนเองจากปวงพันธะ ลูกต้องทำงานรับใช้เพื่อหาเลี้ยงชีพของลูกเองอย่างแน่นอน งานรับใช้ของพระเจ้าเกิดขึ้น  
ในตอนเช้าและในตอนเย็นเท่านั้น ในเวลานั้นทุกคนมีเวลา ไม่ว่าข้างนอกลูกจะทำงานร่วมกับใครก็ตาม ฝ่าแต่ให้คำ  
แนะนำของพ่อทั้งสองแก่พวกเขา แต่ละคนมีพ่อทางร่างที่แตกต่างกัน ในขณะที่พ่อเหนือโลกของทุกคนนั้นเหมือนกัน  
ท่านคือสิ่งสูงสุด บาบาพูดว่า พ่อมีบทบาทเช่นกัน เวลานั้นลูกๆรู้ถึงคำแนะนำของพ่อแล้ว ลูกรู้จักดวงวิญญาณด้วยเช่นกัน มี  
คำกล่าวสำหรับดวงวิญญาณว่าดวงดาวที่มหัศจรรย์ที่เปล่งประกายอยู่ตรงกลางหน้าผาก นี่เป็นบัลลังก์อมตะเช่นกัน ดวง  
วิญญาณไม่เคยประสบกับความตาย ดวงวิญญาณเพียงแค่อลับมาสอาดและสกปรก ดูเหมือนว่าลูกต้องที่บัลลังก์ของดวง  
วิญญาณจะอยู่ตรงกลางหน้าผาก สัญลักษณ์ของดิลกก็แต่มีบนหน้าผากเช่นกัน พ่อพูดว่า ลูกต้องทำให้ตนเองมีค่าที่จะให้  
ดิลกสำหรับอาณาจักรแก่ตนเอง อย่าคิดว่าพ่อจะให้ดิลกสำหรับอาณาจักรแก่ทุกคน ลูกต้องให้สิ่งนั้นกับตัวลูกเอง บาบา  
รู้จักผู้ทำงานรับใช้อย่างมาก การเขียนโน้ตยสารนั้นดีมาก พร้อมกันนั้นลูกต้องใช้ความเพียรพยายามสำหรับโยคะเช่น  
กันซึ่งบาปของลูกสามารถสามารถได้รับการปลดปล่อย แต่ละวันลูกจะกลายเป็นราชาโยคีที่ดีมาก เป็นที่เข้าใจว่าเวลานี้ลูก  
กำลังจะจากร่างของลูกและกลับบ้าน ลูกบางคนไปยังอาณาจักรที่ละเอียดอ่อน ลูกรู้จักโลกที่ไม่มีตัวตนเป็นอย่างดีด้วยเช่น  
กัน นั่นคือบ้านของเราดวงวิญญาณ ผู้คนแสดงความเลื่อมใสศรัทธาเพื่อจะไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ พวกเขาไม่รู้แม้  
กระทั่งดินแดนแห่งความสุข ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้การสอนแก่ลูกเพื่อที่ลูกจะไปสวรรค์ นี่คือหนทางครอบครัว  
ทั้งคู่ต้องไปยังดินแดนแห่งการหลุดพ้น ผู้คนเหล่านั้นชี้หนทางที่ผิดและไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ พ่อจะพาทุกคนกลับ  
บ้านในเวลาสุดท้าย นี่คือหน้าที่ของท่าน บางคนศึกษาเล่าเรียนได้ดีมากและประกาศสิทธิ์ในโชคของอาณาจักรของเขา แต่  
คนอื่นนั้นจะศึกษาเล่าเรียนอย่างไร? เช่นที่พวกเขาไปที่ตามลำดับกันไป ดังนั้นพวกเขาก็จะกลับไปตามลำดับกันไปด้วย  
เช่นกัน อยาได้สูญเสียเวลาในสิ่งเหล่านี้มากเกินไป ลูกพูดว่าลูกไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่ จะจดจำบาป ดังนั้นเหตุใดลูกจึงสูญ  
เสียเวลาของลูกไปกับสิ่งเหล่านี้? ลูกมีศรัทธาว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือครูและกูรูด้วยเช่นกัน ดังนั้นไม่มีความจำเป็นใดที่จะ  
จดจำใครอื่น ลูกรู้ว่าลูกทำตามศรัมภ์ในวงจรก่อนหน้านี้เช่นกันและได้กลับมาบริสุทธิ์ ฝ่าแต่ดวงจักรแห่งการตระหนักรู้  
ในตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า ชื่อของลูกคือ ผู้ดวงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกไม่ได้ใช้เวลานานที่จะเติมตัวลูก  
เองจากมหาสมุทรแห่งความรู้ แต่ลูกต้องใช้เวลานานที่จะกลับมาว่างเปล่า (ตัวอย่างของกังหันน้ำที่ถ่วงน้ำถูกเติมเต็มและเท  
น้ำออกจนว่างเปล่า) ลูกคือลูกที่สุดแสนหวานที่จากหายไปนานและเวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง เพราะลูกมาและได้พบบาป  
หลังจากหนึ่งวงจร ต้องมีศรัทธาที่มั่นคงนี้ เราได้มาพบกับพ่ออีกครั้งหนึ่งหลังจาก 84 ชาติเกิด พ่อพูดว่า ผู้ที่ทำความ  
เลื่อมใสศรัทธาก่อนคือผู้ที่มีความรู้ก่อน เพราะต้องมีผลของความเลื่อมใสศรัทธา ดังนั้นจงฝ่าแต่จดจำผล  
ของลูกเสมอซึ่งคือมรดกของลูก คำว่า“ผล”เป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา การพูดว่า“มรดก”เป็นสิ่งที่ลูกต้อง โดย  
การจดจำระลึกถึงพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะได้รับมรดก ไม่มีวิธีอื่น “โยคะโบราณของบาร์ต” เป็นที่รู้จักกันดีมาก ผู้คนเหล่านี  
นั้นคิดว่าพวกเขากำลังศึกษาโยคะโบราณของบาร์ต บาบาอธิบายว่าตามละคร พวกเขากลายเป็นหัตถะโยคี เวลานั้นลูกกำลัง  
ศึกษาราชโยคะ เพราะเวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน แต่ศาสนาของพวกเขานั้นก็แตกต่างกัน ในความเป็นจริง พวกเขาไม่  
ควรที่จะรับกูรูเข้ามา อยางไรก็ตาม ตามละครพวกเขาจะทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนเช่นกัน เวลานั้นลูกๆ ต้องกลับมาลูกต้อง  
และมีศีลธรรม มีอำนาจในศาสนา พ่อทำให้ลูกกลายเป็นเทพเหล่านั้นและศาสนานั้นจะให้ความสุขแก่ลูกอย่างมาก ผู้ที่มี  
โยคะกับพ่อจะได้รับผลกำลังจากพ่อ ศาสนาที่พ่อเองได้ก่อตั้งนั้นมีผลกำลังอย่างมาก ลูกได้กลายเป็นนายของทั้งโลก  
พ่อยกย่องศาสนานี้เพราะมีอำนาจอย่างมาก ผู้คนมากมายก็ได้รับอำนาจจากบาปผู้ทรงอำนาจ ในความเป็นจริงทุกคนได้  
รับอำนาจแต่ตามลำดับกันไป ลูกสามารถรับอำนาจได้มากเท่าที่ลูกต้องการจากบาป อยางไรก็ตามต้องเป็นวิชาของ

คุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน อย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร อย่าได้ก่อให้เกิดความทุกข์ ผู้ที่ไม่เคยพูดคำพูดที่ไม่ดี หรือที่ผิดกับใคร ท่านรู้ว่าผู้อื่นเห็นท่านทำอะไรก็จะทำเช่นเดียวกัน จากการทำมีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ ลูกจะต้องพัฒนาคุณธรรมที่สูงส่ง ตรวจสอบว่าลูกไม่ได้ให้ความทุกข์แก่ใคร ไม่มีใครที่ไม่ได้ให้ความทุกข์แก่คนอื่น มีการทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน สภาพที่ลูกไม่ได้ให้ความทุกข์แก่ใครด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทำของลูกจะเกิดขึ้นในเวลาสุดท้าย ในเวลานี้เราอยู่ในสภาพของการเพียรพยายาม ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ทุกคนทำความเพียรพยายามเพื่อความสุข แต่ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถให้ความสุข จะเห็นได้ว่าเคยมีเพชรพลอยและอัญมณีมากมายในวัดโสมนาล สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมาจากไหน? พวกเขากลับมาบังคับได้อย่างไร? ลูกควรไตร่ตรองสิ่งต่างๆของการศึกษานี้ตลอดทั้งวัน ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์เหมือนดอกบัว ลูกทำความเพียรพยายามนี้และนี่คือวิธีที่ลูกประจำถูกสร้างขึ้นมา ลูกประจำถูกสร้างขึ้นทุกๆวงจร ลูกรู้ว่าลูกประจำได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของใคร ผู้คนเหล่านั้นหมั่นลูกปิดของลูกประจำและหลุดหายไปในเรื่องนั้นอย่างสมบูรณ์ เพียงลูกเท่านั้นที่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาและสิ่งที่เกิดขึ้นในหนทางของความรู้ ลูกสามารถอธิบายให้แก่ใครก็ตาม ในเวลาสุดท้ายหลังจากที่ลูกได้ทำความเพียรพยายามจะมีการประกาศผลลัพธ์ซึ่งเป็นเช่นเดียวกันกับวงจรก่อนหน้านี้ แต่ละคนต้องตรวจสอบตนเองอย่างต่อเนื่อง ลูกเข้าใจว่าลูกต้องกลายเป็นสิ่งนี้ ลูกได้รับพื้นที่สำหรับเพียรพยายามแล้ว พ่อยินดีต้อนรับลูกตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ พ่อต้อนรับลูกมากกว่าที่ลูกต้อนรับพ่อ หน้าที่ของพ่อคือการต้อนรับลูก การต้อนรับหมายถึงการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ นี่คือรูปแบบที่สูงที่สุดของการต้อนรับ พ่อมาที่นี่เพื่อต้อนรับลูกทั้งหมด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้าจากแม่พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะได้รับพรจากผู้คนมากมาย จงกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ ในขณะที่กระทำการเพื่อหาเลี้ยงชีพของร่างกายของลูก จงปลดปล่อยตนเองออกจากบ่วงพันธะและทำงานรับใช้ของพระเจ้าในตอนเช้าและตอนเย็นอย่างแน่นอน
2. อย่าได้สูญเสียเวลาของลูกในเรื่องอื่นๆ แต่จงจดจำพ่อและรับอำนาจ(might)จากท่าน อยู่ในความเป็นมิตรของสัจจะเท่านั้น เพียรพยายามที่จะให้ความสุขแก่ทุกคนด้วยความคิดคำพูดและการกระทำของลูก

**พร:**           พร:     ขอให้ลูกเป็นอิสระจากความพยายามที่จะทำให้ชีวิตของลูกเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์โดยการทำให้พรของบริสุทธิ์เป็นสันสการ์ดั้งเดิมของลูก  
ลูกบางคนพบว่ามันเป็นความพยายามที่จะรักษาความบริสุทธิ์           และนี่เป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้ประกาศสิทธิ์จากพ่อผู้ประทานพร และพรของชาติเกิดของพวกเขา ความพยายามไม่เกี่ยวข้องกับพร ดวงวิญญาณบราห์มินทุกคนได้รับพรแรก “ขอให้ลูกบริสุทธิ์และเป็นโยคี” เช่นที่สันสการ์มีความแข็งแกร่งมาก ตั้งแต่เกิด ดังนั้นความบริสุทธิ์ก็เช่นกันเป็นสันสการ์แรกของชาติเกิดบราห์มิน เป็นสันสการ์ดั้งเดิมของลูก ด้วยสำนึกนี้ จงสร้างชีวิตที่บริสุทธิ์ เป็นอิสระจากความพยายาม

**คติพจน์:**       ผู้ดูแลผลประโยชน์คือผู้ที่มีความปรารถนาดีต่องานรับใช้

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***